

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình đường bộ còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa cụ thể, sát sao, còn có hiện tượng buông lỏng quản lý. Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với công tác quản lý đất đai

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, chủ tịch UBND huyện, thành phố, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn quản lý, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; tập

trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; trường hợp công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở, phát triển đô thị gặp nhiều khó khăn thì địa phương nghiên cứu đề xuất chuyển đổi từ hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đối với công tác quản lý tài nguyên nước và khai thác cát

2.1. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nước ngầm.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang khai thác sử dụng nước ngầm: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về

việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh.

- Các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang khai thác, sử dụng nước ngầm để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh: Xây dựng lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm; đến 31/12/2018 chấm dứt việc khai thác, sử dụng nước ngầm và chuyển sang khai thác, sử dụng nước mặt, xử lý chất lượng nước bảo đảm quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.

2.2. Tăng cường công tác quản lý khai thác cát

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn cần có chức năng nhiệm vụ được giao: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 3/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; Công văn số 4001/VPCP-NC ngày 2/5/2018 của

Văn phòng Chính phủ về việc vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Công điện khẩn số 03/CD-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát; Công văn số 1553/UBND-NNTNMT ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017; Công văn số 1892/UBND-NNTNMT ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 4001/VPCP-NC ngày 2/5/2018; Công văn số 2022/UBND-CTXDGT ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm khai thác cát trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, kinh doanh cát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan không tham mưu UBND tỉnh cấp mới, gia hạn thời gian khai thác hoặc nâng công suất khai thác các mỏ cát trên sông.

- Yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản và thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 03/CD-UBND ngày 11/4/2017.

3. Đối với công tác quản lý đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình đường bộ

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, quản lý nghiêm diện tích đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình đường bộ, nhất là trên các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng.

Nghiêm cấm các địa phương thực hiện việc chuyển đổi mục đích và cấp bán đất làm nhà ở không theo quy hoạch được duyệt ở hai bên đường, nhất là các tuyến đường được đầu tư xây dựng mới.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện.

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Khám bệnh từ thiện**

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), đoàn khám bệnh từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí tại xã An Bối, huyện Kiến Xương.

Tham gia đoàn khám bệnh từ thiện có 34 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng đến từ Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Bệnh viện. Với sự hỗ trợ của các thiết bị y tế hiện đại, đoàn đã khám, cấp thuốc miễn phí cho 150 người là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn... Cùng với khám bệnh, các thành viên đoàn khám bệnh từ thiện còn hướng dẫn các đối tượng cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tránh bị tác động xấu của thời tiết khắc nghiệt. Ngoài khám và cấp thuốc miễn phí, đoàn khám bệnh từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH
Khai trương thêm 25 giường điều trị theo yêu cầu**

Thực hiện đề án xã hội hóa Chăm sóc và điều trị theo yêu cầu của ngành Y tế, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình vừa tổ chức khai trương, đưa vào phục vụ người bệnh thêm 25 giường điều trị theo yêu cầu.

Các phòng điều trị theo yêu cầu được thực hiện theo hình thức xã hội hóa đúng như quy định của đề án. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm giường, tủ, chăn màn, quần áo bệnh nhân, ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ... Khi sử dụng giường điều trị theo yêu cầu, ngoài được hưởng các dịch vụ y tế theo quy định, người bệnh còn được phục vụ nhiều các dịch vụ y tế khác theo yêu cầu.

Như vậy, đến nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã thực hiện được 70 giường bệnh theo yêu cầu, bảo đảm lộ trình của đề án xã hội hóa chăm sóc và điều trị đã đề ra.

HÀ DUNG

ĐÔNG VINH

120 người được khám bệnh miễn phí

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Đoàn Thanh niên Công an huyện, Đoàn Thanh niên xã Đông Vinh và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình tổ chức tư vấn, khám bệnh, tặng quà các đối tượng chính sách xã Đông Vinh.

Tại chương trình, 120 người là đối tượng chính sách được các bác sĩ khám sức khỏe ban đầu, tư vấn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, phòng, chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Với những trường hợp mắc bệnh nhẹ, các bác sĩ tư vấn, kê đơn và cấp thuốc điều trị tại nhà, các trường hợp bệnh nặng được hướng dẫn cách điều trị và giới thiệu đến cơ sở y tế. Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, các cơ sở đoàn còn tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin, cựu thanh niên xung phong. Những món quà nhỏ thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ với những người có công với cách mạng đồng thời là nghĩa cử cao đẹp của các y bác sĩ trẻ thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

PHƯƠNG ANH

Gần 25% học sinh THCS trong tỉnh mắc tật khúc xạ

Thực hiện công tác y tế trường học, năm học 2017 - 2018 đã có 268 trường THCS trong toàn tỉnh tổ chức khám các bệnh về mắt cho học sinh. Kết quả, có 94.654/95.771 học sinh, chiếm tỷ lệ 98,8% được khám bệnh về mắt; đã phát hiện 23.525/94.654 em mắc tật khúc xạ, chiếm tỷ lệ 24,85%, cao hơn so với năm học 2016 - 2017 (năm học 2016 - 2017 tỷ lệ học sinh THCS mắc tật khúc xạ là 23,8%).

Cụ thể, tỷ lệ học sinh THCS mắc tật khúc xạ của thành phố Thái Bình là 46,2%; của huyện Kiến Xương là 38,8%... Hưng Hà là huyện có tỷ lệ học sinh THCS mắc tật khúc xạ thấp nhất (11%).

HÀ ANH

Xử lý nghiêm các vụ gây rối và đối tượng cố tình vi phạm tại trạm thu phí Tân Đệ

Các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm Công điện số 82 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó có trạm thu phí cầu Tân Đệ - đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 866/TTG-CN ngày 9/7/2018 về việc bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình.

hoàn vốn cho toàn bộ dự án (dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ và tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng).

Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức BOT triển khai thực hiện từ năm 2007 với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 715,72 tỷ đồng. Dự án đưa vào khai thác từ tháng 7/2012, sử dụng trạm thu phí cầu Tân Đệ để thu phí hoàn vốn. Thời gian thu phí theo hợp đồng dự kiến 21,33 năm. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý vào chi phí đầu tư được quyết toán, lưu lượng xe thực tế qua trạm, thời gian thu phí đã được Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư điều chỉnh theo quy định, đến thời điểm ký phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng tháng 10/2016, thời gian thu phí của đoạn tuyến từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ dự kiến 10 năm 3 tháng (từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2019).

Hạng mục tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung có chiều dài 6,5km, tổng mức đầu tư 434,207 tỷ đồng và sử dụng trạm thu phí cầu Tân Đệ để thu phí hoàn vốn. Dự kiến, khi tuyến tránh Đông Hưng hoàn thành đưa vào khai thác sẽ phân bổ doanh thu tại trạm thu phí Tân Đệ (khoảng 40%) để hoàn vốn cho tuyến tránh.

Thời gian thu phí hoàn vốn



Lái xe không chấp hành mua vé trả phí, chờ xả trạm.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần trực tiếp chỉ đạo giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, lập tức có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm; nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông (như quay đầu xe nhiều lần, cố tình dùng xe trước trạm thu phí rồi bỏ đi làm việc khác...), phá hoại trang thiết bị tại trạm thu phí; các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá, phân động. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Giám đốc Công an địa phương giải quyết kịp thời an ninh trật tự tại các trạm thu phí, xử lý nghiêm các trường hợp không nghiêm túc thực hiện.

(Trích Công điện số 82/CD-TTg ngày 18/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

THÀNH PHỐ

Nhiều vi phạm Luật Đê điều chưa được xử lý



Lắp cầu, mở bốc hàng trung chuyển trên tuyến đê hữu Trà Lý.

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng hiện nay tình trạng vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng.

Theo báo cáo của Hạt Quản lý đê điều thành phố, đến hết năm 2017, các tuyến đê trên

địa bàn thành phố Thái Bình có 31 công trình vi phạm Luật Đê điều. Các hành vi vi phạm Luật Đê điều chủ yếu như đào đất trên bãi, xây dựng nhà, lều quán trên mái đê, sử dụng xe quá tải đi trên đê, đổ chất thải lên đê, tập kết vật liệu quá tải trên bãi sông...

Các địa phương có tình hình

vi phạm Luật Đê điều diễn ra phổ biến là phường Hoàng Diệu, phường Tiến Phong, xã Tân Bình, xã Vũ Lạc, xã Vũ Đông... Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hạt Quản lý đê điều thành phố đã phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý được 15 công trình vi phạm.

Để bảo đảm an toàn công trình đê điều trong mùa mưa bão, Hạt Quản lý đê điều thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tự giác chấp hành theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lập các chốt kiểm tra xe có tải trọng lớn đi trên đê, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, đôn đốc giải tỏa các trường hợp vi phạm còn tồn đọng...

PHẠM HƯNG



Mặt đê tả Trà Lý đoạn qua địa phận xã Đông Hòa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được tu bổ, sửa chữa.



Đổ chất thải xây dựng trong hành lang bảo vệ đê.

Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường



Bãi rác tự phát trên đường vành đai phía Nam.

Từ nhiều tháng nay, trên đường vành đai phía Nam đoạn qua địa phận thôn Trần Tây, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) xuất hiện bãi rác thải sinh hoạt tự phát. Lúc đầu chỉ là những bịch rác nhỏ, sau do nhiều người mang tới nên lượng rác ngày càng nhiều, lấn chiếm cả lòng đường. Bãi rác tự phát này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường.

Rất mong chính quyền địa phương nhanh chóng giải tỏa bãi rác tự phát trên đồng thời giám sát để khi phát hiện những trường hợp mang rác ra đổ trộm phải xử lý nghiêm.

ĐỨC DUNG